

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๕๐๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๕๒๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วัตกรรมการศึกษาระดับสากล โดยฝึกอบรมด้านวิชาการที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๗ วัน และศึกษาอบรมดูงาน ในต่างประเทศ จำนวน ๑๕ วัน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ วัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย) ประมาณการ ค่าลงทะเบียนไม่เกิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท/คน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายชื่อครูที่จะเข้าร่วมโครงการ ทั้งผู้ประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายเองและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ ตามแบบตอบรับให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้มาตรฐานในระดับสากล จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพได้พิจารณาทบทวนให้การสนับสนุน และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วนภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ทางเว็บไซต์ “สานฝันการศึกษาท้องถิ่น” <http://www.thailocalaeducation.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ ชันอาสา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๔๔-๕๐๒๑-๓ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ต่อ ๑๑๒-๑๑๓